

ตัวชี้วัด	1.3.1 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาไปนำเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ นายฉัตรไชย ศิษย์เจริญ โทร.1342

ลำดับ	หน่วยงาน	เป้าหมาย	จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา			คะแนนตัวชี้วัด	การบรรลุ	ผลประเมินตนเองของหน่วยงาน	เหตุผลที่ยืนยันไม่ตรงกับผลประเมินตนเองของหน่วยงาน
			ระดับชาติ	ระดับนานาชาติ	รวม				
1	1) คณะครุศาสตร์	30	50	2	52	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	52	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
2	2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	3	5	8	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	9	ยืนยันข้อมูลตามหน่วยงานเจ้าภาพ เนื่องจากหลักฐานไม่เป็นตามเกณฑ์
3	3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10	8	2	10	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	10	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
4	4) คณะวิทยาการจัดการ	5	3	2	5	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	5	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
5	5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	17	18	1	19	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	19	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
6	6) คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	4	16	20	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	20	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
7	7) บัณฑิตวิทยาลัย	17	31	6	37	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	37	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
8	8) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	5	3	13	16	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	16	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
9	10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	10	15		15	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	15	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
10	11) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	10	25	5	30	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	30	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
11	12) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	5	3	2	5	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	5	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
12	13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	15	15		15	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	15	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
13	14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	18		31	31	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	31	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
14	15) วิทยาลัยนิติศาสตร์	11	13	2	15	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	16	ยืนยันข้อมูลตามหน่วยงานเจ้าภาพ เนื่องจากไม่พบหลักฐาน
ระดับมหาวิทยาลัย		170	191	87	278	5.0000	บรรลุเป้าหมาย		

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานของตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> การปรับเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกระทันหันในช่วงกลางปีงบประมาณ ส่งผลทำให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงในแต่ละปี ทำให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับมีค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่มีจำนวนมากขึ้น จึงส่งผลทำให้การดำเนินงานล่าช้า กระบวนการพัฒนาบทความของนักศึกษาใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง วางแผนให้นักศึกษาดำเนินการหาบทความและเตรียมตัวการนำเสนอก่อนการทำวิทยานิพนธ์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ตามสาขาวิชา และมีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษา หน่วยงานมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ในการผลักดันให้นักศึกษาในสาขาวิชา มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติได้

ตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ	1.3.1 (S) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตามตัวชี้วัด จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	การบรรลุ
		5	5.0000	บรรลุเป้าหมาย



รายละเอียดตัวชี้วัด
หน่วยงานเจ้าภาพ

1.3.1 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาไปนำเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการดำเนินงาน
รอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ นายฉัตรไชย ศิษย์เจริญ โทร.1342

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
1	Using English Teaching Activities Based on KWL Concept for Develop English Reading Comprehension Ability of Mattayomsuksa 2 Student at Santichon Islamic School	Ahda Salae	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ พลายเล็ก
2	The Development of English Grammar Achievement of Grade Nine Students Using an Inductive Learning Workbook with Infographics at Joan of Arc School	Piyakin Chattuchai	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ อุบลนันทน์
3	การศึกษานิสัยพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ และฟังก์ชันโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี	กนกภรณ์ บุรีสิงห์ และ ปิยะรัตน์ โพธิตะ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาศ จีปาหวาย
4	การศึกษานิสัยพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SSSC ร่วมกับสื่อแอนิเมชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวิบูลย์สมบัติ	วันรดา ขอบพานิช และ สติวณิณี เขยชัยภูมิ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ดร.สุรนต์ เย็นศิริ
5	การแก้ปัญหาหนังสือทศทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของ พหุนามดีกรีสองโดยใช้เทคนิค Box Method ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนสตรีศรีวิริยะ	มีนา ดงสุกร และ นพรัตน์ นาหว่า	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยาภรณ์ จันทร์ผ้อย
6	การศึกษานิสัยพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีนันทบุรี	นิภาพร เวฬุวนารักษ์ และ จุฬาลักษณ์ สมภักดี	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวิชัย ทินประภา
7	การแก้ปัญหาหนังสือทศทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สื่อ Algebra Tiles ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียน หาดอมระอัยราชภัฏสวนสุนันทา	ปิณฑารีย์ ปิติ และ กัญชล นนทมิตร	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาศ จีปาหวาย
8	ผลการจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ Bar Model ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม)	ฉนิษฐา บัวทอง และ นันทิง ชูเลิศ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ ศรีศิริวัฒน์
9	การแก้ปัญหาหนังสือทศทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างทางภาคตัดเบื้องต้น โดยใช้ MathPad ร่วมกับเทคนิคเพื่อผู้คิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโชนาออฟอาร์ค	ชนพล พวงพิพัฒน์ และประเทือง เจนโพธิ์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ช่อเอื้อง อุทิศสาร
10	การพัฒนาความสามารถในการรู้จำจำนวน 1-20 ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิมลพรรณพรม ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยใช้กิจกรรมการเล่นหุ่นสมมติประกอบเกมการศึกษา	กัญติฉา วลระศรี และ รัตนา เขียวไฉ่ชู	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ดร.ดวงมล จงเจริญ
11	การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนวัดเวฬุวันธรรมบาล โดยใช้กิจกรรมการเล่นรถ	เมธิสา แก้วชิจดวง และ ภาวิยา ขนานแก้ว	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริเมณี บรรจง

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
12	การพัฒนาทักษะสมองด้านความใส่ใจจดจำของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หละเสงอุบลินันท์) โดยใช้กิจกรรม เกมการศึกษา	ศรุตฯ ศรีธานี และ ปราณีศิริ จันทหอม	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฉมงามสิน
13	ผลการใช้กิจกรรมการเล่น Mystery box เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดมหา พรหมพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ	อาวีวรรณ จิตนอก และ สุพิชรา พงษ์ยี่หวา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ดร.ดวงมล จงเจริญ
14	ผลการใช้กิจกรรมการเล่นก่อสร้างเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด เล่าเรื่องของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดเวฬุวันธรรมมาวาส	ชนมวีภา สังสุข และ วิวัฒน์ อรุณจิตร์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริเมธี บรรจง
15	การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดเป่าไรโพธิ์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ วาดภาพต่อเติม	นิยธรีดี พันธุ์เพชร และ จิตภาภา วาสินันท์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ศิริรา ฆางสง่า
16	การพัฒนาพฤติกรรมการจดจำได้ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสุหระราษฎร์ (อานันท์อนุพัฒน์) โดยใช้กิจกรรมนิทาน ร่วมกับการเสริมแรงทางบวก	ดวงมล จันทร์อมรค์ ธัญญ์ณสิน มัชฌิมจันทร์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ณัฐภา สุทธิกุล
17	การพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ห้องทะเลใส โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ โดยการจัดกิจกรรมเสรี ตามแนวคิดไอศโบล	ภิญญาดา ปิ่นเจริญ และ รัชติกาล มุ่งงามกลาง	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ธิดาภรณ์ ฐิติโสภณศักดิ์
18	ผลกรจัดกิจกรรมไต่บันไดบนกบมีพิศขิ้นเพื่อพัฒนาความสามารถ การเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี	สายชื่น สิงห์นีน และ ณัฐพล ทองงาม	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. อรรถนรินทร์ อุณะนันท์
19	การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ นมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์	สุทธิพงศ์ ปิณฑอง และศศิวิพร กิจอมระชัย	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีรภรณ์ พลายเล็ก
20	การพัฒนาทักษะการฟัง และการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุด แบบฝึกพร้อมเพลงประกอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนวัดปากน้ำ	สายชื่น ตั้งมี และประวีลสร ก้อนคำ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. อรรถนรินทร์ อุณะนันท์
21	การศึกษานวัตกรรมที่ทางโรงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question tag โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการจัดการ เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 โรงเรียนเขมรเสวีอนุสรณ์	สุทธิพงศ์ เทียรธรรม และ อนุสรณ์ อนุแพทย์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เทพิศ
22	ผลกรจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการให้เกมเป็นฐาน ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวัดอัมพวัน	ดิฐชัย ทับทิมทอง และ ชนิษฐา บุญต	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมล ฐิติเวส

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
23	ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	นรภากร โพธิ์ศรี และ นิตกานต์ ศิริรัตนนท์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์
24	การพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้ 2W3P ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี	พรชัย แก้วกรมไกร และ เบญจพร จำภา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. พิณทิพา สิงแสง
25	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบจลนภาคด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะการโปรแกรม กรณีนักศึกษามัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาวชิรพัฒน์	แทนไท เพชรพงศ์พันธ์ และ พนิดนันท์ สุชารวา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์
26	การพัฒนาบทเพื่อการเรียนรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลปประดิษฐ์	อริญญา บุญเวช และ วริสรา กัทรศิริภักดี	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์
27	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์	มาจิชา เมฆแดง และ อ้อมใจ แรงเขตกิจ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. ศิลป์ชัย พูลคล้าย
28	ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านใบงานเรียนรู้เรื่องเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	สุภัทรา ชุนแดน และ ณัฐสุรีย์ อุคนธ์มนตรี	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทับทิมทอง กอบบัวแก้ว
29	การพัฒนาการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรียุทธศาสตร์	ณัฐวรรณ กิ่งทานเวียง และ สราวุธ ชำเมือง	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร. สุศารัตน์ ศรีมา
30	การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ ร่วมกับบอร์ดเกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	วิญญู สันตะวงค์ และ พัทธนันท์ ศิริทรัพย์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ เทียนทองดี
31	การศึกษาลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอปพลิเคชัน NEARPOD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์	เจนจิรา แสงสุวรรณ และ อาทิตย์ พันธุกุล	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ เทียนทองดี
32	ผลการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO model ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการจัดการจัดทำและสื่อความหมายข้อมูล เรื่อง การแยกสารผสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนสตรีรัตนบุรี	นันทวัน ก่าแดง และ ยารัตน์ จันทร์นอม	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณล ชูช่วย
33	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพยากรณ์อากาศ ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับแอปพลิเคชัน TikTok เพื่อพัฒนาทักษะการจัด กระทำและสื่อความหมายข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	กนกกาญจน์ ไชยอิน และ ภัชชาณี จีปา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณล ชูช่วย

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
34	การศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนศรีบุญยานนท์	สุกัญญา เกติผา และ นุชชา กุลรักษา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.ธัชชา ศุภะจันทร์
35	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค GI ร่วมกับแอปพลิเคชัน 3D Scanning App ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม	ชาลิสา พุทเมธา และ ปิยะวรรณ มาศิริ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.ธัชชา ศุภะจันทร์
36	ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอปพลิเคชัน Blocker ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุพรรณพิทยาลัย	ภัทรวรรณ คุณอาษา และ พิษวีร์พันธ์ เพลี่ยมแก้ว	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ราชภูริโยม
37	การจัดการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางत्मศึกษาที่ส่งผลต่อการคิดเชิงออกแบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต	กัญชญา แรมจะบก และ มณีกาญจน์ สีเหล็ก	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์บัววิศร ภูมิสูง
38	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบการเมืองการปกครอง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมอญ)	ปฐวี ทีวีรัมย์ และ ญาติกร มณีวงษ์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์วีรพงษ์ รัตนวรรณ
39	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา ขาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมวัดค่าน้ำโจน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) ร่วมกับสื่อประสม	ปวีณิธร วุฒิสนิท สุจิรา ประกอบผล	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ อาจารย์วีรพงษ์ รัตนวรรณ
40	ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 STEPS) ที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติโดยเน้นจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนราชวินิต มัธยม	ณัชชา แก้วพริ้งเพ็ชร และ อัญญา บุญสูงชัย	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ธีรรัตน์ ทิพย์รัตน์
41	การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การเมืองการปกครองในปัจจุบัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการจัดการเรียนรู้แบบมีคู่คิดการสืบเสาะหาความรู้ (SE) ร่วมกับการเรียนรู้แบบเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share)	พันเอกอุจน์ พงษ์กิติ และ เบญจพร บรรณสาร	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์เพ็ญฤทัย พุฒิคุณเกษม
42	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชชนนี อาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD	สิริวิมล แลงหิรัญ และ ปรางทอง สีแสง	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์เพ็ญฤทัย พุฒิคุณเกษม
43	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่อง ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้อิงนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนสตรีวิริยะรังษิ โดยการสอนแบบใช้การเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning: PL) ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก	เกวลี อินทรโสภา พงษ์นิตย์ ทองบุญ และ สักนา วงษ์ประเสริฐ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
44	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริกา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับเกมประกอบการสอน	นภัลสร พุทธศาวี และ จารุ โสภาคะยัง	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์วีรพงษ์ รัตนวาท
45	การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ เรื่อง ท้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง	หวิลิน ถิ่นทวี และ เสาวนีย์ นวลน้อย	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์วีรพงษ์ รัตนวาท
46	การแก้ปัญหาการวิจารณ์วรรณคดี โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง	นิตติ ถลอมสังข์ และ นงนุช ราชกักติ	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.สิริจร จุฬารัตน์ แก้วมรกต
47	การแก้ปัญหาการเขียนเรื่องความเรียงสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลยุทธ์การกำกับตนเอง Self - Regulated Strategy Development (SRSD) ร่วมกับการใช้เพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนวัดอินทาราม	นพรุจ รุ่งปลาทอง และ พล พิมพ์ไธส	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์เบญจพร โพธิ์ศรี
48	การพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจัดกรอบในให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ	อัฐิมา ธรรมเรียง และ ทวีจิรา เสือประดิษฐ์	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์สุภัคิษฐ์ สุนทรภู่ไญ
49	การแก้ปัญหาการเขียนเรื่องความเรียงโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ร่วมกับแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนมัธยมวัดศุภสิขาราม	สกุลกานต์ พันธอนุ และ ภาวินีย์ เสมอภาค	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์อศิตดา เตชศรี
50	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีโดยใช้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบเกมมิฟิเคชัน (gamification) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี	วิฐุชานนท์ กระจุกทิพย์ และ ชีรพงศ์ มีโกศล	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศนีย์ เศรษฐพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ เอกธรรมัง
51	ผลการแก้ปัญหาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม ร่วมกับการจัดการศึกษานอกพื้นที่เสมือน (Virtual Field Trip) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนพระมงกุฎเกล้าสรณ์ ปีการศึกษา 2565	เจนจิราภรณ์ กันหา และ ชีรวุฒิ สังข์ใหญ่	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศนีย์ เศรษฐพงษ์
52	การพัฒนาทักษะการแต่งหรือร้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 วิทยาลัยนาฏศิลป์โดยใช้รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับร่วมกับชุดกิจกรรม	สุปนวิวัฒน์ ชินวี และ ธนฤต เกษมธาดา	คณะครุศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 จัดทำโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	17 มีนาคม 2566	อาจารย์สุนภา เขื่อนนิล
53	Local herbs for pain relief in the area of Tambon Khao Hin Son, Chachoengsao, Thailand	นางสาวศุภมาศ ภิมรัมย์ปิ่น	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	Biodiversitas Vol.23, No.10, 2022 หน้า 5012-5019	ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ทับปาน้ำ
54	Characterization, genome annotation, and antibacterial properties of Actinopolyspora saharensis BKK2	Suchanat Pandey	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	ScienceAsia, Vol.48, Issue 5, 2022 หน้า 1-7	ตุลาคม 2565	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์
55	A Recommendation Mobile Application for Tourist's Personal Preference by machine learning	นายณัฐพล ไชยหนองบัว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัฏญารัตน์ บุชประม รองศาสตราจารย์ ดร.ก้อยณัฐ ฤทธานนท์ชรวง
56	3D Modeling of Building 26 Faculty of Science and Technology Suan Sunandha Rajabhat University with Spatial Metaverse space	นางสาวกรพินธุ์ ไรจน์สุธี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นาคฉาย

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
57	The effect of the addition of pineapple residue (Ananas comosus L.) on texture, physicochemical properties, and sensory acceptability of the plant-based minced meatball	นางสาวกวิศวิญญ์ นาคปิยะฉิมสกุล	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society' Vol.11, No.2, June 2023	มิถุนายน 2566	อาจารย์ปัทมา พิริภูมิไพศาล
58	การศึกษากระบวนการสร้างซิลิโคนเวเฟอร์สำหรับสารกึ่งตัวนำชนิดไดโอด รุ่น ZE224D5	นายกิตติศักดิ์ เกษแก้ว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 (The 34th National Conference and The 1st International Conference on ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023) ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	20-21 กรกฎาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สัจจวาระนที รองศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ สัจจวาระนที
59	การพัฒนากระบวนการที่กักสำหรับแมวเพื่อส่งเสริมธุรกิจโรงแรมแมว	นางสาวมณีนทนา จัปป์รัง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 (The 34th National Conference and The 1st International Conference on ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023) ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	20-21 กรกฎาคม 2566	อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา อาจารย์ภาณุญา เขียวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาภร อุทยานิชย์
60	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการออกแบบโลโก้สินค้าและสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา	นางสาวอิศรา สุขหัต	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 (The 34th National Conference and The 1st International Conference on ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023) ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	20-21 กรกฎาคม 2566	อาจารย์ภาณุญา เขียวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จางาม นนุคง
61	กลวิธีการแปลชื่ออาหารอีสาน	นางสาวกรรณา ป่าตีป่า	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ชัย เอกะ อาจารย์จรัสศักดิ์ มีสุขสบาย
62	โครงสร้างนามวลีที่บ่อยในข้อสอบ TOEIC	นางสาวชัชวราภรณ์ คณะรัฐ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	อาจารย์นภาพร สุวรรณใจดี
63	องค์ประกอบทางภาษาเพื่อจัดประเภทความถี่ของภาษาอังกฤษ	นายปราโมทย์ โสมแพน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	อาจารย์ปัทมา ยี่ศรีราษฎร์กุล
64	คำปรากฏร่วมที่บ่อยในอีเมลทางธุรกิจ	นางสาวศศิภานต์ ชาวสน นางสาวญาณิศา กิ่งสกุล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.อัครวิภา เหลืองนภา
65	กลวิธีการตั้งชื่อขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ	นางสาวเมธาวี ดวงลัดดี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.อัครวิภา เหลืองนภา
66	การศึกษาคำปรากฏร่วมในข้อสอบ TOEIC เหมือนจริง	นางสาวสุชัญญา พงค์เดี๋ยง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	อาจารย์จินตจิรา บุญชูตระกูล อาจารย์ ดร.อัครวิภา เหลืองนภา
67	Influence of Contexts on Defining Business English Vocabulary	นายวุฒิพงศ์ มะลิสา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ชัย เอกะ อาจารย์ ดร.อัครวิภา เหลืองนภา
68	Essential Features of Professional Business Emails	นางสาวณณิศา จาตุศรีขจร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์จินตจิรา บุญชูตระกูล อาจารย์ ดร.อัครวิภา เหลืองนภา
69	อิทธิพลของวัยผ่านวัยในสิ่งของที่มีต่อคนกลุ่มคน	ชกานันท์ แสงงการ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเจริญรู้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ดร.อัครณัฐ สุวณิช อาจารย์พิชชาพรพรรณ สุสมาวดีนกุล อาจารย์ธรรมา วรสุตร

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
70	กลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาหนังสือคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่อง "คู่มือมนุษย์"	ทิพธมภ์ แห่งทองคำ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ จุณหนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันยา ด้านสวัสดิ์
71	Human Resource Management Influencing Work Adaptability of Employees of Electrical Equipment Companies in Thailand	Kyle Andrea Hufanda	คณะวิทยาการจัดการ	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์เปรมใจ เอื้อจิตร
72	Online Marketing Mix Factors Affecting Online Accommodation Decisions of Thai Tourists	นายประทีป ปานเตย์	คณะวิทยาการจัดการ	งานวิจัย	International Academic Multidisciplinary Research Conference in Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล สุวรรณนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑิมา คล้ายสังข์
73	การลดทุนด้านนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กลงในประเทศไทย	ปวีทิพย์ กาญจนานุกัณฑ์	คณะวิทยาการจัดการ	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิณพัฒน์ เลิศพงษ์ขันธ์ อาจารย์ชัชชินทร์ ศาสตรเสริม รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสุวรรณศรีโพธิ์
74	ทัศนคติและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร	ชนัญชิตา ไชยอนันต์	คณะวิทยาการจัดการ	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ผ่านระบบออนไลน์)	26 พฤษภาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณชญา ธีรบุญฤทธิกร
75	ความต้องการรูปแบบห้องสมุดที่พึงประสงค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ปิยะดา สุขเกิด	คณะวิทยาการจัดการ	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ผ่านระบบออนไลน์)	26 พฤษภาคม 2566	ดร.ณัฐนิชา กสิปบ้านาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชาฎ์ ผาสุก อาจารย์รัศมี รัตนอุบล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาวี บุตรบำรุง รองศาสตราจารย์ ดร.ภุชญา สังขมณี ดร.ศุภศักดิ์ เจาประเสริฐวงศ์
76	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ในการจัดการนิทรรศการเสมือนจริงสำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	กรเทพ เลี่ยมแก้ว ธีรภัทร์ หายูวาณิช อาทิตย์ยา คุ่มด้วง ธีชนันท์ ชุ่มแฉ่น ประวิทย์ สุทธิทวีภาค	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ "รวมพลังสู่อัจฉริยะ ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์	17-18 พฤศจิกายน 2565	อาจารย์ธีระเดช ชินจะโปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญูเจียม รัตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วี ลุดดณอินทร์
77	การพัฒนาเว็บไซต์เกมสามมิติสำหรับการศึกษาคำศัพท์ประกอบคอมพิวเตอร์	ศุภชัย กลิ่นนวล สรุชัย จำปาทอง วีรภัทร ชัยรัตนันธิ์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 "Research & Innovation for sustainable development goals (SDGs)กลุ่มการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	25-27 มกราคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกานต์ โปร่งสุข
78	ENHANCING FOREX TRADING WITH REINFORCEMENT LEARNING: A STABLE-BASELINE3 APPROACH	Pongpam Charemburanopas	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์ บางกอกและมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	31 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญูเจียม รัตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วี ลุดดณอินทร์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
79	หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการขนส่งภายในอาคาร	คำนิ้ง วงศ์ปรีชากร วิวัฒน์ชัย พยอมรัมย์ ปวีศ อายอนรัมย์ สุริยะ จ้อยพอง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ" The 2 National Conference on Natural Resources and Health Science : NACON-NARAHS ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตคลองหลวง	14 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ ฤตมณีนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤดี รัตน์
80	ความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เบอร์เพค คอมพานีเยน กรุ๊ป จำกัด	ทศวิทย์ อินสุข, สฎาพร พ่วงภู	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3	15 มีนาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์
81	แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องตัดชิ้นเนื้อแข็ง กรณีศึกษา หจก.ธน พรพิศณุคุณ เอ็นจิเนียริง	ณัฐพล พะนันต์, ธนพล ประเมทินชัย, และธนันท์ ทวีทรัพย์คง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3	15 มีนาคม 2566	ดร.ไฉว ศิริทองถาวร
82	ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน: กรณีศึกษาสถาน ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากกล้วย	จีระนันท์ มาลาศรี, อานนท์ พนารักษ์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา แห่ง ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "อนาคตภาพวิชาชีพครู	4 กุมภาพันธ์ 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์
83	การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เอชซีและปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด เพื่อจัดการสินค้าคงคลังของร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัทสมนิมอินเตอร์เทรดจำกัด	กฤษฎา นาคะวงศ์ภักดิ์เดช แซ่สายทอง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University) Print ISSN : 2697-5602, E-ISSN : 2697-5629 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 354-368	กันยายน-ธันวาคม 2565	รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์
84	การปรับปรุงกระบวนการผลิตกะปิตั่วด้วยหลักการ ECRS กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพทะเลป็นยหาดคำ ตำบลคลองโหนด จังหวัดสมุทรสงคราม	ญานิดา โยทอง , ทัศพร คาบูน	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ "รวมพลังนวัตกรรม ครั้งที่ 13" "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์	17-18 พฤศจิกายน 2565	อาจารย์เก็ยกเกียรติ กอนันต์แก้ว
85	การปรับปรุงกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมควันของโรงงาน SMZ Coconut	อารีรัตน์ หิรัญทัศน์, อรณา จีนทิมา	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา แห่ง ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "อนาคตภาพวิชาชีพครู	4 กุมภาพันธ์ 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์
86	การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าโดยใช้การจำแนกสินค้าแบบ ABC ของร้านมี นาโกะ	เจนจิรา เทียงตรง, สุวพล เจริญสุวรรณ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา แห่ง ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "อนาคตภาพวิชาชีพครู	4 กุมภาพันธ์ 2566	ดร.ไฉว ศิริทองถาวร
87	การลดของเสียในกระบวนการผลิตอุบลูบลูก กรณีศึกษาร้านผลิต รุ่งเรือง วัสดุก่อสร้าง	ดวงมณ คำโสม, กิติภูมิ ยนต์ชีวินต์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา แห่ง ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "อนาคตภาพวิชาชีพครู	4 กุมภาพันธ์ 2566	ดร.ไฉว ศิริทองถาวร

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
88	การปรับปรุงวิธีการทำงานกระบวนการกรีนผ้า กรณีศึกษา บริษัท แคททอรี่ แคน ดู จำกัด	ณัฐพล ชีเมฆา,ศุภยดา เตชะบุญ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6	14 มิถุนายน 2566	ดร.โลว ศิริทองถาวร
89	แผนการบำรุงรักษาเครื่องไม้นับ และเสียดัดไม้แบบค้ำโต๊ะ กรณีศึกษา โรงงานโซเทวี	นवल บัดดี,วสุรัตน์ พูนศิริ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 สมาคมครูคนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9 พฤษภาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
90	การปรับปรุงกระบวนการผลิตถังแก๊สแลส กรณีศึกษา บริษัทเอชซี อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด	ณัฐริกา สงแจ้ง, จุฑารัตน์ แซ่ลี	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 สมาคมครูคนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9 พฤษภาคม 2566	อาจารย์เกริกเกียรติ กอบัวแก้ว
91	การบำรุงรักษาเครื่องไม้นับเชิงของเชิงป้องกัน กรณีศึกษา โรงงานน้ำแข็งตัวอย่าง	สิริกานต์ นารี,ธนัชพร โสยะ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 สมาคมครูคนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9 พฤษภาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
92	การศึกษาการทำงานกระบวนการผลิตปิษุ กรณีศึกษาร้านโลนมาสาขา ราชบุรี	จักรพงษ์ ป้อมพิทักษ์ และมรภงศวิทย์ ทะยะขุ่น	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 CRU - National Conference in Science and Technology : NCST 6th	14 มิถุนายน 2566	อาจารย์ ดร.โลว ศิริทองถาวร
93	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการทำงาน: กรณีศึกษาสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าสาลี	รัฐธรรมบุญ ร้อยบัว, จิรภัทร ศราวุธ,ชนาธิป พิมพ์ไธย	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 CRU - National Conference in Science and Technology : NCST 6th 2023	14 มิถุนายน 2566	อาจารย์เกริกเกียรติ กอบัวแก้ว
94	การลดความสูญเปล่าของกระบวนการประกอบเครื่องอบแห้งด้วยระบบสีที่เพิ่มความร้อนของบริษัท การันตี เอ็นจีเนียร์จิง จำกัดด้วยหลักการ ECRS	ชญานิษฐ์ ทองอำไพ, กรรชัย มหัทธนาโชติ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งานวิจัย	การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 CRU - National Conference in Science and Technology : NCST 6th 2023	14 มิถุนายน 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
95	ซิมบ็องไมแจงได้คือ	นางสาวพนารัตน์ พรรคไชย นางสาวกฤษติกา คำพา นายเอกวิรุฒ แดงใจ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานสร้างสรรค์	นาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 The 6 BPI Presentation of Creative Performing Arts	16 ธันวาคม 2565	อาจารย์รัตติพัทธ์ ศิริพงษ์
96	INFUSING CULTURAL CAPITAL OF SUAN SUNANDHA PALACE INTO CONTEMPORARY COSTUME DESIGN	Phongsatom Sihawong	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ดร.ภคิศจน พิมพ์สาร
97	THE PERSONAL ATTITUDE OF THAI DANCING TOWARDS THE USE OF RADKLAO YOD IN LALISA.FIRST	Supahluk Khompatlab	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์รัตติพัทธ์ ศิริพงษ์ อาจารย์วิมลชัย คำทวี อาจารย์มนัญญา เพชรจิจิ อาจารย์พินิจฐ์ ทรงเกตุกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มกมาศ จิรจรรย์ภัทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธิดา วัชรนิรมณี
98	A STUDY OF THE TRADITIONAL PATTERNS ON DON KAI DEE BENJARONG PORCELAIN TO DESIGN HANGING WALL ART FOR SOUVENIR PRODUCTS	Ptengnum Phanpipat	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN VIENNA 2023	17-20 มีนาคม 2566	ดร.ณิชาภัทน์ เจริมศรี

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประเภท/ วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประเภท/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
99	SEMIOTIC LOGIC OF THE TRADITIONAL ARCHITECTURE OF DONG ETHNIC GROUP	Junhao Lu	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ
100	FEI TIAN PATTERN IN THE DUANGHUANG MURAL IN CHINA	Kun Li	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ
101	THE NEED FOR OLDER PERSONS IN EXISTING HOUSING: A CASE STUDY OF JIUJIANG CITY, JIANGXI PROVINCE, CHINA	Kang Zhou	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
102	LUSHAN CITY IMAGE AND TOURISM INNOVATION DESIGN	Xiaohong Deng	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
103	A STUDY OF THE HISTORY AND LOCAL CULTURAL BACKGROUND OF JIUJIANG CITY	Xiongjunjie Hong	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
104	RENOVATION OF OLD BUILDINGS WITH SPATIAL INTERVENTIONS; AND THEIR APPLICATION IN THE DEVELOPMENT OF URBAN ENVIRONMENTS	Junyao Li	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
105	HAINAN HUAGUI WOODCARVING CREATIVE PRODUCT DESIGN TO PROMOTE TOURISM	Yiqi Zhang	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
106	APPLICATION OF CHINESE TRADITIONAL ELEMENTS IN HOTEL BRAND IMAGE DESIGN	Heng Chen	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
107	DESIGNING PUBLIC SPACES UNDER CONSTRUCTION GUIDELINES IN SCENIC COUNTRYSIDE	Anning Cai	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ
108	STUDY AND ANALYSIS OF INFOGRAPHIC OF THE REPUBLIC OF CHINA FROM PAST TO PRESENT	Wenyi Zhang	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน
109	ROLE AND SIGNIFICANCE OF COLOR DESIGN IN JIUJIANG CITY ARCHITECTURE	Wanping Shangguan	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ
110	MENTAL HEALTH INTERVENTION FOR MIDDLE-AGED AND ELDERLY PEOPLE WITH SUB-OPTIMAL HEALTH THROUGH HORTICULTURAL THERAPY	Yingying Zhou	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ
111	SPATIAL REMEDIATION STRATEGY OF TRADITIONAL VILLAGE CULTURAL LANDSCAPE IN HUANG HE VALLEY, WESTERN HENAN REGION	Sai Yin	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	ICBTS 2022 International Academic Multidisciplines Research Conference London 2022	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ
112	URBAN COLOR DESIGN IN JIUJIANG URBAN PLANNING	Wanping Shangguan	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	วารสารศิลปปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 103-112	มกราคม-มิถุนายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ
113	STUDY ON THE TREATMENT MODEL OF REHABILITATION GARDEN FOR MIDDLE-AGED AND ELDERLY PEOPLE IN SUB-HEALTH STATE	Yingying Zhou	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	วารสารศิลปปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 113-120	มกราคม-มิถุนายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ
114	JIUJIANG CHINESE CULTURAL RESEARCH AND APPLICATION FOR DESIGNING A BOOKS FOR CHILDREN BETWEEN 3-6 YEARS OLD	Xiongjunjie Hong	คณะศิลปกรรมศาสตร์	งานวิจัย	วารสารศิลปปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 130-142	มกราคม-มิถุนายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานดา มะยูโซ๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษที่ได้รับคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
115	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1	ทิชญาภัค กำจัดภัย	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 หน้า 71-87	ตุลาคม-ธันวาคม 2565	ดร.ธดา สิทธิธาดา
116	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ใช้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากในเขตกรุงเทพมหานคร	Huanming Chen	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 หน้า 37-48	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.พศิณี สุขพันธ์
117	คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ BUDGET CAR RENTAL THAILAND เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต	บุญผล รักษาคร	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	29 ตุลาคม 2565	ดร.พศิณี สุขพันธ์
118	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มเสน่ห์วิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานี	เสาวรจณีมี เสากงสิ่ว	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารวิจัยศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 48 หน้า 263-282	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัยิณญา อุปลระจำง
119	Buying Behavior and Factors Influencing Decision on Shopping Products Imported from China	Ajirapal Meepheamphoonsri	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	International Journal of Development Administration Research Vol. 5 No.2 pp 9-18	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล ดร.สโรจินี ศิริวัฒนา
120	กระบวนการรสนักกับการรับจ้างผู้เปราะบางสุดท้าย: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจัย และวิธาน	ลัดดา ไชยปรีชา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 หน้า 2374-2383	กันยายน-ตุลาคม 2565	ศาสตราจารย์กิติติ บุญเจือ ดร.เมธา หริมเทพาธิป
121	การสมรสเท่าเทียมกันในฐานปรากฏการณ์ทางสังคมตามปรัชญากระบวนการหลังนวยุคสายกลาง	อาทิพย์ สุขอำ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยจำโพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าจำโพพรรณี ครบ 118 ปี	19 ธันวาคม 2565	ดร.สิริกร อมฤตวริน
122	วิสัยทัศน์และเป้าหมายการอนวยาศาสตร์ตามแนวคิดปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง	ธนวัฒน์ จวนนัง	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยจำโพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าจำโพพรรณี ครบ 118 ปี	19 ธันวาคม 2565	ดร.สิริกร อมฤตวริน
123	การบริหารคนตามหลักพุทธธรรมสำหรับนักธุรกิจ	สิรินทร์ กันยาวิริยะ,ชิตา กันยาวิริยะ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารวิจัยธรรมศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 240-249	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.เมธา หริมเทพาธิป
124	การบริหารคนตามหลักพุทธธรรมสำหรับนักธุรกิจ	ชิตา กันยาวิริยะ,สิรินทร์ กันยาวิริยะ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารวิจัยธรรมศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 275-281	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.เมธา หริมเทพาธิป
125	การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักท้าว 4 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท	ชิตา กันยาวิริยะ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารพุทธมณฑล ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 229-235	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.เมธา หริมเทพาธิป
126	การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง	สุดาธิมย์ ทองจันทร์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารพุทธมณฑล ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 236-247	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.รัช ตานแก้ว ศาสตราจารย์กิติติ บุญเจือ ดร.สิริกร อมฤตวริน
127	สมบัติผู้ดีกรอบการดำเนินชีวิตตามกระบวนการปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจัย และวิธาน	จิรวัดน์ นิตินันต์ธาดา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 50-64	กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	ดร.รัช ตานแก้ว ศาสตราจารย์กิติติ บุญเจือ
128	MODEL FOR CHINESE SANGHA DEVELOPMENT IN THE NEW NORMAL	วิระพงษ์ ป่าลานนท์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.รัชฎา ฟองอนกิง
129	DEVELOPMENT MODEL FOR ESTABLISHMENT BUDDHISM OF MAHAYANA CHINESE BUDDHIST	พระชัยภัทร บุญเป็น	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.รัชฎา ฟองอนกิง
130	DECISIONS OF GENERATION Y IN ALLEVIATING THE MISFORTUNE IN CHINESE INAUSPICIOUS YEARS	เศรษฐพงศ์ จงสงวน	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ดร.สโรจินี ศิริวัฒนา ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ รัศมี
131	RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL ELEMENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS	ศุภศักดิ์ แทนทอง	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิธาดา
132	THE IMPACT OF 4QN TO THE ON-SITE MODEL OF ENGLISH TEACHING IN SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN SUPHANBURI	ธนวัฒน์ สุนธศา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ยอดฉิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชชดา กรุฑทอง

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
133	ENHANCING ENGLISH READING COMPREHENSION SKILLS OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS THROUGH COLLABORATIVE STRATEGIC READING INSTRUCTION	กิตติพิชญ์ ไชวงค์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ยอดฉิม
134	การศึกษาคุณสมบัตินิเทศการเขียนในรอยกตบแผ่นกระดาษรองเขียน	นันทพันธ์ ชัยประยูรย์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุณินเทศ
135	แนวคิดอภิปรายญา: ทัศนคติแบบของเพลโตจากบทสนทนาไทเดอและพาร์เมนิตัส	วรพล วิชาวนา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ดร.สิริกร อมฤตวรินทร์ ศาสตราจารย์ ภัทร บุญเจือ
136	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสวัสดิการ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร	จิรวรรณ ลาตนาเสลา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ดร.พดดี สุขพันธ์
137	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน) สาขาคูโอม รั้งสิต จ. ปทุมธานี	เจนจิรา คุณทวี	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ดร.พดดี สุขพันธ์
138	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน LAZADA (สาขาค้า) ของผู้บริโภค	ฉัตรแก้ว ไกลากิจ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ดร.บรรดิษฐ์ พระประทานพร
139	ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจตลาด E-Marketplace ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชัน	ชนาธิป วัชรภมร	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ดร.บรรดิษฐ์ พระประทานพร
140	การสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกส์	อรพิน พรพิชการ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ดร.บรรดิษฐ์ พระประทานพร
141	การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	กักริณยาล สัมดี	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ดลประสิทธิ์
142	หลักการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในองค์กร	จุฬามาศ จุณปู	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สิทธิธาดา
143	การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	ชรินทร์ทิพย์ ธาดานิลิกัญญา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สิทธิธาดา
144	การจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	ณัฐรดา วงษ์ศรีแก้ว	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สิทธิธาดา
145	การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล	หัตถิษา เพ็ญศิริ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ดลประสิทธิ์
146	การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Douglas McGregor ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในทศวรรษที่ 21	เบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สิทธิธาดา
147	การบริหารสถานศึกษาในยุคโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ วิกฤติและโอกาสการศึกษาไทย	พรจิรา เลือประดิษฐ์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ดลประสิทธิ์
148	การบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลสู่ระดับขั้น	พิมพ์ประไพ ดวงบุณยา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ดลประสิทธิ์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
149	ภาวะผู้นำทางวิชาการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหาร สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21	สุกานตา อินทร์แพทย์	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิธาดา
150	การตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรใน องค์กร	สุดา โสมากิจ	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ดลประสิทธิ์
151	การพัฒนาสายอาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ William G. Ouchi	สุรเชษฐ์ วงษ์จำปา	บัณฑิตวิทยาลัย	งานวิจัย	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	3 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนใจ ดลประสิทธิ์
152	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชัน LUCA SERVICE สำหรับ การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรทางบก	สมใจ เมยเขียว	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหาร จัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยโล จิสติกส์และซัพพลายเชน	25 พฤศจิกายน 2565	ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป พรหมอยู่
153	แอปพลิเคชันที่ลดการทำนายและเสริมดวงชะตาดำเนิน 4 ชาติ องค์ประกอบ	หัตถา สุวรรณศรี	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหาร จัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยโล จิสติกส์และซัพพลายเชน	25 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะพันธุ์ แสงอ่อน ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง
154	นวัตกรรมบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ คลินิกศูนย์ แพทย์พัฒนา	อนันธรุศก เพชรเมือง	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหาร จัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยโล จิสติกส์และซัพพลายเชน	25 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะพันธุ์ แสงอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป พรหมอยู่
155	THE EFFECT OF MANAGEMENT INNOVATION ON PERFORMANCE OF CHINESE SMART HOME LISTED COMPANY	Huiting Zhang	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
156	INFLUENCING FACTORS OF CONTINUOUS USE INTENTION OF LIBRARY SERVICES BASED ON USER ENGAGEMENT	Weixing Shi	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
157	THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATION INNOVATION AND ORGANIZATION CULTURE ON NON-PROFIT SOCIAL DEVELOPMENT FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENTERPRISE	Jun Wang	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
158	FACTORS INFLUENCING THE PURCHASE OF PROBIOTIC PRODUCTS FOR WEIGHT LOSS IN ADULTS IN DAXING, BEIJING, CHINA	Yanan Zhao	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
159	INFLUENCING FACTORS ON REPUTATION OF PRIVATE UNIVERSITIES IN BEIJING BASED ON STUDENT SATISFACTION	Mengjie Guo	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
160	HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OPTIMIZATION IN AVIATION SERVICE INDUSTRY—BASED ON THE PERSPECTIVE OF EMPLOYEE SATISFACTION	Lijun Gao	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
161	INFLUENCING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION OF M TRAVEL AGENCY BASED ON O2O MODEL	Xiaoyu Wang	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
162	INFLUENCING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION OF FRESH E-COMMERCE COLD CHAIN LOGISTICS SERVICE QUALITY OF SF EXPRESS	YanJun Liu	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
163	INFLUENCING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION IN THE INTERNET ERA OF SME' HUMAN RESOURCES ENTRUSTED AGENCY SERVICE	Yi Zeng	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
164	INFLUENCING FACTORS JOB SATISFACTION OF CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION IN BEIJING TRANSFORMATION ENTERPRISES	Dongxia Ma	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
165	THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE OF BEIJING ZHONGAN XIAO TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD. BASED ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT	Siqi Li	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
166	INFLUENCING FACTORS CONSUMER BRAND COGNITION OF SHORT VIDEO MARKETING ON LUXURY	Xiaohui Zhai	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
167	INFLUENCING FACTORS OF UGC ON CONSUMERS' PURCHASE INTENTION IN SOCIAL PLATFORMS	Xiaolu Yu	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN LONDON 2022 London, United Kingdom	15-17 พฤศจิกายน 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
168	การบริหารคลังสินค้าให้เข้าสำหรับจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและแพ็คเกจจิ้ง	ธัญวรรณ ทองประพันธ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 Sciences and Business Management Graduate Conference 2022 (SBC:2022)	25 พฤศจิกายน 2565	ดร.ณัฐภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
169	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตลาดของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก ในยุคดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก	จิตพรภรณ์ วันประเสริฐ	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 Sciences and Business Management Graduate Conference 2022 (SBC:2022)	25 พฤศจิกายน 2565	ดร.ณัฐภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
170	Prioritization factors of Logistics Service Quality on Retail Companies	ศุภภาพร แสงเสน และ จิตนาภา ธีรวิบูล	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์กานต์กวีลี ชำนาญ อาจารย์อัญชลี ธีรวิบูลย์ ดร.พนม ใส อาจารย์นิภาวรรณ กุจอ
171	Demand Analysis of Aromatic Coconuts for Processing of ABC Co.,Ltd.	วิรินทร์ เท็งโพสุย	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SEOUL 2023	27 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์วรัณดี สุทธิเจตี อาจารย์นิภาวรรณ กุจอ
172	Improvement of Service Efficiency of a retail store in Thailand	สุริยาพร แก้วคันท	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล ดร.พิชญ์พิศุทธิ์ ทัศนอาจ
173	Efficiency Improvement for warehouse management of light bulb productsa case study of xyz company limited	ทนงศักดิ์ พุทธิภัทร	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์กานต์กวีลี ชำนาญ
174	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งปลาสดจาก รมณีศึกษา อิคคิว ฟาร์ม	จิระพันธ์ นาคใหม่, ประสิทธิ์ชัย ยันพรม, ภิรินทร์ บุญล้อม, ณัฐวดี ยางงาม	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์วรัณดี สุทธิเจตี
175	การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรับคำสั่งซื้อขายรถยนต์มือสอง กรณีศึกษา ร้านไออาร การยาง สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ	ณัฐวุฒิ ดอกโปก, ชลธิชา นามนอก, รัฐอนันท์ จัยบรรจจน์, ศุภวัฒน์ ฉัตรนงษ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ศิริพร สอนงค์
176	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้านสวนอาหารลุงนอย	วิรัชฐา ราชบุรีประทุม, ภัทธราภรณ์ ประทุมวงศ์, มีสันติ อินทร์, ศิธรินทร์ เพชรจามรศักดิ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์เกรียงวิทย์ สินธุคำมูล
177	การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบรรจุสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท ABC	นันทนิภา สิทธิสอน, อธิรัตน์ จูคำ, อัฐณัฐ สิงห์ธรรม, มิจิตรา พิมพ์าง, ยัยอุธิกา นิลรอด	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ ดร.พนม ใส

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
178	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการหยิบสินค้าภายในคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด	อนุชา ภาละบุตร, อานาณัฐ พอกพูน, ศุภรัตน์ จุลชัยย์, พรทิพย์ ไสดา, ทักษิลา สังกรมใจ	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ ดร.พนิต์ สุขใส
179	การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด	กัญญาสุดา พันคำ, พิมพ์ พิมจันทร์, มลลิกา จันทร์เปี้ย, ทิวาณัฐ อุภากรดี	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์เกรียงยศ สีนุคำมูล
180	การเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด	พิชญพัฒน์ มหิทธิธรรม, นฤติดา จารัสกริ, รัฐพล พานโพธิ์, จิรนนท์ บุญสะอาด, อารยา แซ่เดียว	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์กานต์นที ชำนาญ
181	การศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ กรณีศึกษา บริษัท โปรเจกต์ไฮโดรเจนวิชั่น จำกัด คลังสินค้าบางนาสมุทรปราการ	ชัชชิตา พิณจันทร์, ธนรินทร์ ชิวาริเจริญ, นันทพล ทองอินทร์, นนทเมธดา อินทร์ทอง	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์บุญญา พิศจันทร์
182	การศึกษานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของโรงสีข้าว กรณีศึกษา โรงสีข้าวเทพพิศ จังหวัดกาฬสินธุ์	วรรณล ศักดานครณ์, สิธิภล มั่งคั่งดี, เต็มสิริ สุขแจ่ม, ภิทรสุดา สอนชัย, รัชชพรธม เ็นนอก, รุสมิ สาเมาะ	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์สันติพงษ์ จีโรจน์กุลกิจ
183	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งบริษัท คิว เฮอร์วิส จำกัด ของกลุ่มคนวัยทำงานในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	ณเดชา แลพงษ์, อนุสรณ์ บุญลา, อรวรรณ์ วิเศษสินธุ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ ดร.อนัญญา บรรจงพิศุทธิ์
184	การหาจำนวนวันที่เหมาะสมในการพยากรณ์วัตถุดิบประเภทของสด โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก กรณีศึกษา ร้านสุกี้ ABC	ธีรภัทร สอนบุญลา, พิชัยชนก คูตอน, พรทิพย์ เรืองโรจน์, ชยวิศ พงษ์ระยับ, ดิศณุ นิลบุตร, ปิยะสกล้านแข็ง	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์พรเกียรติ ภัคศิริวงศ์เทพ
185	การพัฒนาเครื่องมือในการบรรจุภัณฑ์ สำหรับเสิร์ฟแก่แพทย์ของ ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน ABC	ภัทริญา ช่วยสงเคราะห์, สุภาวดี สามอินโณ, กรก้อง นิษฐาธิศรากุล, ณัฐกฤตา เอกภยงค์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ศิริธร สอนงค์
186	การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ร้านนิวเอเซีย	วรรณภา แก้วนิล, ณัฐชฎิชา โสภิตกุล, ณัฐกานต์ อยู่เชื้อ, อัญญา วันทะระชัย	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์กรวิทย์ สีนุคำมูล
187	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า กรณีศึกษา ร้าน ABC	ธีรภัทร จันทร์ดีบุตร, ศุภณัฐ แซ่ใจ, ปิยกรณ์ วงศ์พรหม, วรวิศ แจ่มจันทร์, สุรเชษฐ์ จันทร์พันธ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์กานต์นที ชำนาญ
188	การเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบสินค้าล่าช้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด	กัญญาณี บัวศรี, วณิชชา ควบังเกิด, อาทิตยา กริชคำแหง, อติเทพ บุญอม, พรจภูมิ พันธุ์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์อัญชลี ธีรัญแพทย์
189	การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการหยิบสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC	สุพัฒน์ เพิ่มทรัพย์, ศิลา สิม่วง, พิชญ์นรี จำนงนอก, ปณิดา ทรนุวัตร, พิชัยชนก คูมครอง	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์อัญชลี ธีรัญแพทย์
190	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ABC จำกัด	สุกัญญา ตาลเพชร, วีโลรัตน์ ขวัญน้อย, อธิติมา ตั้งอ่วม, นพพล โฆชนาพาณิชย์	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์อัญชลี ธีรัญแพทย์
191	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา บริษัทพัสดุ เอ็กซ์เพรส จำกัด ในตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	สิริภรณ์ จิรไชยสิงห์, อาริยา คำแสนโคตร, พิมพ์พิลา ไสยาค, ฤดี พึ่งคำ	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์สุรารุท พุฒนวล
192	คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทไทย กรณีศึกษา บริษัทไทยพาณิชย์ สาขาพุทธมณฑล ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	กัญญารัตน์ ไนราเจริญ, เพทธรณ ศรีชรทอง, จิรประภา ทรายระหษ์, จิรวรรณ ปะสิมละมัย, อนุราช เจ๊ะหยาง	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์บุญญา พิศจันทร์
193	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ Self Storage ของประชาชนในเขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา Self Storage บริษัทแห่งหนึ่งย่านถนนพระราม 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	กฤตเมธ สิมปีพิชรา, อธิวรรณ รัตนพันธ์, ศณศ ศุภยศาศร์, ปรีเยศ รสดี	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์สันติพงษ์ จีโรจน์กุลกิจ

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วันเดือนปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
194	แนวทางการปรับตัวในการให้บริการของ Kerry Express ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 กรณีศึกษา สาขา พุทธรณีสถิต 5	ณพพรศรี ศรีรอด, ณัชชาวีร์ ภู่านแก้ว, เกียรติศักดิ์ เสนา	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (CLS2023)	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์บุญญา พิศจันทร์
195	The Causal Relationship of Supply Chain Performance to Air Cargo Management Process: Thai Airway Public Company Limited	Sarawut Putnuan	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	The 6th Conference on Logistics and Supply Chain 2023: CLS2023	26 พฤษภาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ อุบลวงษ์
196	การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขนาดไข่ไก่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวพิชามญชุ์ เพิ่มเกียรติสุน	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการ ระดับชาติ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาชีวศึกษา ครั้งที่ 7	29 -30 มิถุนายน พ.ศ. 2566	อาจารย์ศิริพร สอนงค์
197	แนวทางการแก้ไขปัญหาของบรรณวิถีนในการขนส่งสัมภาระเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาสนามบินไฮทอเวย์ อำเภอศรีชัยคี จังหวัดนครปฐม	นางสาวพรพรรณ เพ็ชรพลอย	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	งานวิจัย	การประชุมวิชาการ ระดับชาติ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาชีวศึกษา ครั้งที่ 7	29 -30 มิถุนายน พ.ศ. 2566	อาจารย์วัฒน์ สุขใจดี
198	EXHIBITION SPACE TO LEARNING FOR CHILDREN SCIENCE MUSEUM	นางสาวณิชาญดา ระณีทอง	วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	งานวิจัย	The 2023 International Academic Multidisciplines Research Conference in Fukuoka, Japan	7-9 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวลน์
199	GUIDELINES FOR SPACE AWARENESS AFFECTING MANGROVE CONSERVATION	นายอภิพล มะหะมาน	วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	งานวิจัย	The 2023 International Academic Multidisciplines Research Conference in Fukuoka, Japan	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.ชกพร ฝัโหลสิกุล
200	การศึกษาห้องสมุดมีชีวิต	จิระประภา บุรีมิตร	วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2566	20 มิถุนายน 2566	อาจารย์ภาวิณี สุขสินนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเกียรติดี นิยมถ
201	อายุคนกับสภาพแวดล้อมสำหรับการบำบัด	สุทธิธรรม นาสมใจ	วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2566	20 มิถุนายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวลน์
202	การศึกษา "ข่วงข้าว" การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม	ฉัตรวิช สีสกุล	วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2566	20 มิถุนายน 2566	อาจารย์ ดร.ชกพร ฝัโหลสิกุล
203	การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะอย่างยั่งยืนของนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปัญญาพิศ นวทาสวิน	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 51-71	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอน
204	การนำโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไปปฏิบัติในพื้นที่เขตตอนเมือง	ปัญญาวรรณ ระเบียบโพธิ์	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 119-130	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอน
205	การศึกษาการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรของวิทยาลัยการทัพบก	สุนัน ธิเนะโชติ	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 131-145	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอน
206	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019	สมชาย ธนกุลมณีย์	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 147-162	กันยายน-ตุลาคม 2565	อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ปรายสาถก
207	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมยุทธการทหารบก	ชลธิชา คำบง	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 163-180	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอน
208	แนวทางการบริหารระบบราชการภายใต้ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเลขาธิการกองทัพบก	สุวิลา ช่างเฟื่อง	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 181-194	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอน
209	คุณลักษณะของกำลังแรงงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลักต้องการในจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงสถานการณ์โควิด-19	นงเยาว์ จงมะลี	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 195-208	กันยายน-ตุลาคม 2565	อาจารย์ ดร.วิไล พิทยวรรณะ
210	นโยบายแรงงานข้ามชาติกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน: กรณีศึกษาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	ศุภิต คำทองแก้ว	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	วารสารรัฐศาสตร์ฉบับบูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 209-226	กันยายน-ตุลาคม 2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอน
211	Woman's Leadership Model and Roles Towards Thai Children and Youth Development	Nuannin Hongwiwat	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC- (PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอน

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
212	An Analysis of Local Government's Involvement in Rural Community Development in Thailand	Parunyoo Kochkaew	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC-(PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
213	Enhancing the Effective Management of Foreign Workers in Ranong Province	Pongsak Rungsong	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC-(PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
214	An Analysis of Marijuana Liberalization in Thailand	Rangsee Patlee	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC-(PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
215	An Analysis of the Role of Local Leaders in Promoting Self Sufficiency Economy	Siripom Chuakhum	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC-(PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
216	Dispute in the South China Sea: The Roles of the Thai Government	Wassana Aonpom	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC-(PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
217	Perception and Attitude Influencing People's Utilization of Universal Health Coverage Scheme	Nusaree Siripath	วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง	งานวิจัย	INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCE AND MANAGEMENT IN POST-PANDEMIC-(PSMP) Paris France, March 2023	1-5 มีนาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
218	THE GUIDELINE TO DEVELOP THE SERVICE QUALITY OF 3-STAR HOTELS IN BANGKOK AREA AFTER THE EPIDEMIC SITUATION OF THE CORONAVIRUS DISEASE 2019	นางสาวพิมพ์ชนก สมศร	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ อาจารย์ บัว ศรีศษ
219	DO BUSINESS SUSTAINABILITY PROGRAMS INFLUENCE CUSTOMER PURCHASING DECISIONS?	นางสาวศศิภรณ์ จันทร์สุภาภรณ์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	Assoc.Prof.Dr. Denis Ushakov อาจารย์ ดร.พศัศดิ์ทิ แก้วไพโรชะ
220	A STUDY OF TRAVELING BEHAVIOR TO PHUKET OLD TOWN OF THAI TOURISTS	นายชาญณรงค์ ประทีป ณ ฒาง	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ
221	AN ANALYSIS OF THAI TOURISTS' OPINIONS ON TOURISM LOGISTICS MANAGEMENT AT DAMNOEN SADUAK FLOATING MARKET	นางสาวณัฐณิชา สิ้นเจริญเอก	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ
222	CULTURAL TOURISM LOGISTICS IN BANG NAMPHUENG SUBDISTRICT: MANAGING THE LIFESTYLE OF PHRA PRADAENG, SAMUT PRAKAN	นายพลัภูมิ ศิริกุลพิสุทธิ์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ
223	THE STUDY OF BEHAVIOR SATISFACTION AND SERVICE QUALITY OF THE MUSEUM A CASE STUDY OF BANGKOK ART AND CULTURE CENTER	นายชัชวรินทร์ คู	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ อาจารย์ บัว ศรีศษ
224	FACTORS THAT AFFECT DECISION MAKING IN SELECTING BUSINESS SERVICES OF ABC TRAVEL CO., LTD. IN PHUKET	นายปิยภัตต์ จิลลานนท์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ
225	A STUDY OF TOURISTS BEHAVIOR TRAVELING TO CHAITHARARAM TEMPLE OR CHALONG TEMPLE PHUKET PROVINCE	นายศุภชาติ กิจคำเนิน	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ
226	THE LEARNING HISTORY THROUGH BEAUTY PAGEANTS IN THAILAND	นายวิช เลหาอรุณพิชัย	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ
227	SATISFACTION OF THAI CUSTOMERS WITH AIRASIA	นางสาวแพทริเซีย แอร์แซร์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์กรวิมล กังวล
228	SATISFACTION TOWARDS THE SERVICE OF STARBUCKS COFFEE SHOP AT CENTRAL PLAZA SALAYA	นายสิริก กอกรวารี	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ชนิษฐา เจริญนิคย์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
229	THE FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION ABOUT RESERVATION WITH TRAVELOKA	นางสาววิภาพร บัวโพธิ์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภัทร กิ่งแก้ว
230	IMPACT OF COVID-19 TO PASSENGERS WHO FLIES DOMESTIC FLIGHT WITH NOK-AIR AT DON MUANG INTERNATIONAL AIRPORT	นายชาญพิวัฒน์ คงประไพ	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภัทร กิ่งแก้ว
231	FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO STUDY FOR A BACHELOR DEGREE, COLLEGE OF HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT, SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY, NAKHON PATHOM CAMPUS	นายพัฒนภากร แสงงพันธ์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์จรรยา วัฒนศิริ
232	SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY'S DORMITORY IN NAKHON PATHOM CAMPUS'S LIFE SATISFACTION SURVEY	นางสาวพัชรินทร์ อุบลสุข	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ณัฐชา เจริญนิตย์
233	A STUDY ON CUSTOMER SATISFACTION AND RETURN BEHAVIORS TOWARDS KFC RESTAURANTS IN THAILAND	นางสาวอรุณีย์ ชื่นบาน	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภัทร กิ่งแก้ว
234	THAIS' ATTITUDES TOWARDS THE IDENTITY OF QATAR AIRWAYS CABIN CREW UNIFORM	นางสาว Marianne Garcia Reginio	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภัทร กิ่งแก้ว
235	ROLE OF ONLINE LEARNING AFTER THE EPIDEMIC: CASE STUDY OF CHINESE INTERNATIONAL STUDENTS	นาย Yinhui Bai	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.ณิชนิ สิมะเสถียรโสมณ อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไทรชะ
236	THE IMPACT OF COVID-19 EPIDEMIC ON CONSUMER BEHAVIOR TOWARDS MADE-TO-ORDER FOOD SERVICES IN BANGKOK AND NAKHON PATHOM: EXPLORATORY ANALYSIS	นางสาวจิรัฐญา คามุดปอกาน	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.อิงศักดิ์ แหวนเพชร อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไทรชะ
237	KEY SUCCESS FACTORS OF LOGISTICS SERVICES IN CHINA: CASE STUDY OF SF EXPRESS	นาย Zhenghao Cui	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.อิงศักดิ์ แหวนเพชร อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไทรชะ
238	HOW TO RESTRAIN IRRATIONAL FANS' STAR-CHASING BEHAVIOR— THE INFLUENCE OF IRRATIONAL FANS' STAR-CHASING IN CHINA AND THAILAND AND VIEWS ON THIS PHENOMENON	นางสาว Jinyu Dai	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.ณิชนิ สิมะเสถียรโสมณ อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไทรชะ
239	ROAD USERS' VIEWS IN CHINA ON BLIND PATHWAY VIOLATIONS	นาย Zhimin Dong	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์คังศักดิ์ บุญอาชาทอง อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไทรชะ
240	PERSPECTIVES AND GUIDELINES FOR REGULATING ONLINE GAME RECHARGING IN CHINA	นาย Liankai Gong	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.อิงศักดิ์ แหวนเพชร อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไทรชะ
241	PROBLEMATIC MOBILE PHONE USE AMONG LEFT-BEHIND CHILDREN IN CHINESE COUNTRYSIDE	นาย Chenhao Wang	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์คังศักดิ์ บุญอาชาทอง อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไทรชะ
242	UNIVERSITY STUDENTS' UNDERSTANDING OF THE USE OF COPYRIGHTED CONTENT	นางสาว Wen Wen	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.ณิชนิ สิมะเสถียรโสมณ อาจารย์ ดร.พงษ์ระพี แก้วไทรชะ
243	STUDY BEHAVIOR OF TOURISTS TRAVELING TO MUSEUM SIAM AFTER THE EPIDEMIC SITUATION OF CORONAVIRUS DISEASE	นายวิรุฒ ณุฒยรัตน์พันธ์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุศุทา ชัยเลิศ
244	THE GUIDELINES FOR HOTEL BUSINESS MANAGEMENT AFTER THE COVID-19 CRISIS: THE ADAPTATION SERVICE STRATEGIES OF HEALTH AND WELLNESS HOTEL FOR ENTREPRENEURS	นางสาวอนิศา เครือประยงค์	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ
245	STUDY BEHAVIOR AND SATISFACTION OF TOURISTS TRAVELING IN THE SILOM NIGHT MARKET AFTER THE EPIDEMIC SITUATION OF CORONAVIRUS DISEASE	นายสุนทร อนันตคุติ	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุศุทา ชัยเลิศ
246	STUDY THE CONSUMER BEHAVIOR USING SERVICE AT CHATUCHAK PARK	นายชญ์รัตน์พิชญฐชัย	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.ธนา กิติศิริวพันธ์

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
247	SATISFACTION AND FACTORS AFFECTING TOURISM DECISIONS AT WAT SOMANAS RAJAVARAVIHARA, POM PRAB SATTRU PHAI, BANGKOK FOR THE NEW NORMAL ERA	นางสาวกฤษณ บุษยอยู่	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์ เจาประเสริฐวงศ์
248	SURVEY THE SATISFACTION OF SHOPPERS AT THE CENTRAL PLAZA WESTGATE NONTHABURI PROVINCE	นางสาวพิมพ์ชนก สมควร	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	งานวิจัย	The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023	26 เมษายน 2566	อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ อาจารย์ ดร.บุษยา ชัยเลิศ
249	CRISIS COMMUNICATION IN THE SITUATION OF COVID - 19 SPREADING: A CASE STUDY OF GOLDEN JUBILEE MEDICAL CENTER	เพ็ญสิณี วิวัฒน์ครุฑ	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
250	FACTOR AFFECTING STUDENTS' DECISION TO BUY PRODUCTS FROM THE SHOPEE AND LAZADA PLATFORMS	นพรัตน์ ทองอุไร	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN FUKUOKA 2023	7-9 มีนาคม 2566	อาจารย์ ดร.สราวิณี สุวรรณโณ
251	การวิเคราะห์คุณค่าความเป็นชาวและจริยธรรมเสมือนจริงของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพจ "Drama-addict"	อัญญารัตน์ ทวีธัญวาทิต	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจน์ ศรีหิรัญ
252	ซีรี่ส์วายไทยที่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อชาวจีน	วีรภัทร เหมสี ภาณุวัฒน์ ชัยภูมิ สนานนท์ ศรีส บุษกร แลงเดช	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์เอกพจน์ ณะศิริ
253	การศึกษาซีรี่ส์เกาหลีที่ส่งผลต่อการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้	ภูริ เพชรวิภาช นราวุฒิ กลิ่นมาลี ปฏิพล ปานเกษม	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์สุจิตา สิงหราช
254	อิทธิพลของซีรี่ส์ที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารเกาหลีใต้ของคนไทย	พศธร พันธุวงศ์ พันกานต์ สิมมณี สุทธิศา ศรีสุวรรณ	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ธีรพงษ์ เสรีสำราญ อาจารย์ต้นเนน ทรัพย์นิรันดร์
255	อิทธิพลของอนิเมะเรื่องคาบพิลาทอซุระ (Kimetsu no Yaiba) ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น	กศิน บุญจนภรณ์ ชานนท์ จินบัว นนท์รัตน์ อุ่นเมือง	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์
256	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า Official goods ค่าย XOXO Entertainment กรณีศึกษา : เอลิส (Alis) และ ฟอว์อาย (For Aye) กลุ่มแฟนคลับป๊อปในเขตกรุงเทพมหานคร	สิทธิชนันท์ นันทะสิงห์เงิน	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์ปัทมินันต์ บรรลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล อากานล

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
257	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมซีรีส์ในทางสื่อประชากรในกรุงเทพมหานคร	ศิรินทร์ กองทองเงิน	วิทยาลัยนฤเพศจิตศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์อุภาภรณ์ วัฒนชัยคุณย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชา สันทนประสิทธิ์
258	การรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยนฤเพศจิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	จิราดี บำรุงวัชร	วิทยาลัยนฤเพศจิตศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ
259	การส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน ผ่านการสื่อสารการตลาดในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (กรณีศึกษา ชาดอกบัวสาธิตา หมู่ 1 คลองโยง จังหวัด นครปฐม)	พานทองแห่ง หินชัยภูมิ ภูหัทธมต์ เจ๊ะเมาะ	วิทยาลัยนฤเพศจิตศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงศธร
260	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Konvy ในกรุงเทพมหานคร	จริญญา เจริญพร ศิริลักษณ์ พงษ์ทอง ธนพร เมฆหมอก เนอญพร แควรี่รัมย์	วิทยาลัยนฤเพศจิตศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ดร.ศุภฤกษ์ นิลคำ
261	การรู้เท่าทันและพฤติกรรมกรคลิกเบตของสื่อโซเชียลมีเดีย (Clickbait) บนสื่อสังคมออนไลน์	ชุดิภาญจน์ น้อยพลพิน พรหมพร แก้วเชื้อ ธนพล พัทธแก้ว	วิทยาลัยนฤเพศจิตศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ดร.ศุภฤกษ์ นิลคำ
262	ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ GENTLE WOMAN	จริญญา อายธรรมเลิศ วันวิสา มาลาทอง ปวีร์วิรัตน์ รัตวงษ์ทอง วรัญชิต นอนันต์	วิทยาลัยนฤเพศจิตศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	ดร.ศุภฤกษ์ นิลคำ
263	การศึกษาทัศนคติด้านบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดกรณีศึกษาทรนผลิตภัณฑ์ปลาแห้งและข้าวของบ้านสวนรัก	หรรศรภา ภาสดิษฐ์ กชมาล ศชินทร์	วิทยาลัยนฤเพศจิตศาสตร์	งานวิจัย	การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	26 พฤษภาคม 2566	อาจารย์อริสรี โพธิ์ระ
264	นวัตกรรม SINChill	นางสาวสุชาดา โอบอ้อม	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการประกวดไอเดียนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนครั้งที่ 1 โดยมูลนิธิอานันทมหิดลร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)	8-9, 15 ต.ค. 65 และ 17 ธ.ค. 65	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิรดา ตามมาพงษ์
265	การเลิกบุหรี่แบบผสมผสาน ด้วยเทคนิค 5 ข. (Integrated Smoking Cessation By Using the Technique 5 ข.)	นางสาวศิริลักษณ์ กระมลกิจ นางสาวกนกวรรณ เสือยอด นางสาวกรรณิการ์ สอนอก นางสาวกุลัญญ์ คลานกลาง	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการวันวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล แมทธิมิล กิ่งแก้ว อาจารย์สุวิทย์วรรณ สีลาผลา
266	ถ่านดูดกลิ่นจากกากสมุนไพรและโสมงจาก (ผลจาก)	นายภูมินทร์ พรหมลาด	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการวันวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์ ดร.เมธิชา กิจประเทือง
267	แป้งโรยตัวระงับกลิ่นกายในผู้สูงอายุ (Elderly Deodorant Powder)	นางสาวอภิญญา นะแสงค์	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการวันวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์ ดร.เมธิชา กิจประเทือง อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ปรานแสง

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
268	บาล์มน้ำมันมะพร้าวบำรุงเท้า สำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Coconut Oil Foot Balm)	นางสาวโบลร์พิน ชูเสน	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์ ดร.กิตพงษ์ ปรามสงบ อาจารย์ ดร.ณัฐชา กิจประเทือง
269	บอลบับบริหารมือจากแป้งโดว์ สำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Soft Power Ball)	นายวายุ ผู้ต่าง	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์ ดร.ธินา ปานเขียนแสน อาจารย์ ดร.ณัฐชา กิจประเทือง
270	ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และการจำแนกสูง พานะนำโรชนิด ซึ่งขึ้นด้วยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด ในหมู่บ้านในเกาะ ตำบลปาร์บอน อำเภอเกาะง่ามคีรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุม ทางสาธารณสุข	จุฑามาศ จันทยอก บุษิณีมัตนาปิล หนะยัตินุ ณัฐธยา ม่านกลาง จิตรวรรณ นามมุลตรี กัญญารัตน์ ไชแสง	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศภาดา ตามาพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ตามาพงษ์ อาจารย์เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พิชชา
271	การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของ สารสกัดยาบพิทิดรกาลพืช	นัทธิกุล ชูสิทธิ์	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์อนงค์เชษฐา ทุมบัต อาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข ดร.วรรณิ์ พรหมด้วง อาจารย์ชัยมิตร บุญสมการ
272	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	กนกวรรณ เสือยอด กุลนัฐ คลานกลาง	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิล เมษวิมลแก้ว อาจารย์สุวิทย์วรรณ สีลาคลา
273	คลื่นเสียงยอดต้านอนุมูลอิสระจากลาเวนเดอร์	ปีฆภรณ์ บุญญารกุล	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์บุศกา โทแสง
274	ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการฝังเข็มของผู้ป่วยในโรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัด สมุทรสงคราม	อวาทิพย์ หนองเมฆะ	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์อรรถวัฒน์ สินโพธิ์เลิศ

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน	สังกัด คณะ/วิทยาลัย	ประเภทผลงาน	ชื่องานการประชุมวิชาการที่นำเสนอ/ประกวด/ วารสารที่ตีพิมพ์	วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ์	ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
275	พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	ณัฐวรัตน์ บุญวาทีกิจ บัณฑิตกาญจน์ พันธวงศ์	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมธวิมลกิจแก้ว อาจารย์สุวิทย์วรรณ สีลาผลา
276	การศึกษารรพคุณสมุนไพรไทยจีนเพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่า	วิวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	โครงการวิชาการคณะแพทยศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพ และกีฬา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก	24 กุมภาพันธ์ 2566	อาจารย์อานภรณ์ พุฒเอก
277	พฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของผู้สูงอายุ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	นางสาวศิริลักษณ์ กระवलกิจ	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	งานวิจัย	วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 169-176	เมษายน-มิถุนายน 2566	อาจารย์กนกพร สมพร
278	การพัฒนานวัตกรรมหมอนคลายเครียด	นางสาวพิมพ์ชนก เชื้อกลางธนวีร์	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	สิ่งประดิษฐ์	การประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร การแพทย์แผน ไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกในงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 กลุ่มผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรม (Innovation)	29 มิถุนายน 2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรดา ตามาพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์มาดา ตามาพงษ์ อาจารย์อารีนา อับดุลเลาะ